

ศูนย์ภูมิแพ้ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ห่วงใยบุคลากร มธ. ตรวจภูมิแพ้ฟรี!! “ชาวธรรมศาสตร์ หุ่นสวย ผิวใส ใสใจภูมิแพ้” 18 ตุลาคมนี้

รศ.นพ.พฤษ ห่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แจ้งว่า ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดโครงการ “ชาวธรรมศาสตร์ หุ่นสวย ผิวใส ใสใจภูมิแพ้” ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00-13.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคภูมิแพ้ สามารถดูแลตนเอง ควบคุมโรคภูมิแพ้ไม่ให้เกิดกำเริบ สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยบริการคัดกรองโรคภูมิแพ้ ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (ให้งดยาแก้แพ้ทุกชนิดก่อนมาทำการทดสอบ 1 สัปดาห์) ทดสอบสมรรถภาพปอด ให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพผิว ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ให้คำปรึกษาด้านการอดบุหรี่ แนะนำด้านการออกกำลังกายอย่างไรให้ห่างไกลโรคภูมิแพ้ และให้คำปรึกษาโรคภูมิแพ้

ด้าน ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่าคนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคภูมิแพ้กันเพิ่มมากขึ้น โดยโรคนี้เกิดจากกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งและสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่ง โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการดูแลตนเองเพื่อไม่ให้ภูมิแพ้กำเริบ อีกทั้งในบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็พบว่าเป็นโรคภูมิแพ้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกปี ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาโดยเริ่มจากการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ซึ่งจะทำให้การควบคุมโรคภูมิแพ้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้บุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการดูแลและปฏิบัติตนที่ถูกต้อง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์ 0 2926 9139 ในวันและเวลาราชการ

